



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ใช้แท็บเล็ตฟังต้องรับผิดชอบ



ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมให้เด็กมีคอมพิวเตอร์ใช้ หรือ วันแท็บเล็ต พีซี เบอร์ด์ ซายด์ ว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้ามาก ทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำลังทดลองวิจัยนำร่องใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4 ภูมิภาค เพื่อดูที่ข้อห่วงใยว่าเด็ก ป.1 จะมีความพร้อมในการใช้แท็บเล็ต และจะมีปัญหาเรื่องสายตา การอ่านหรือไม่ รวมถึงการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปกของเครื่อง และรายชื่อบริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายแท็บเล็ต

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามประเด็นของการจัดสรรแท็บเล็ต นั้น ตนไม่อยากจะให้ใช้ คำว่า “แจก” เพราะแจกจะเหมือนมีนายช้อนเร้นอยู่ ซึ่งการจัดสรรแท็บเล็ตอยากให้เป็นการครุภัณฑ์ของโรงเรียนมากกว่า และโรงเรียนก็อาจจะอนุโลมให้นักเรียนนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ โดยโรงเรียนจะต้องพิจารณาว่านักเรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบสูงมากน้อยแค่ไหน พร้อมทั้งกำหนดวิธีการดูแลรักษาสภาพเครื่องอย่างเข้มงวด ทั้งนี้หากแท็บเล็ต เป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียน

เมื่อนักเรียนได้รับแท็บเล็ตไปใช้แล้วก็ต้องส่งคืนให้แก่โรงเรียน และในกรณีที่นักเรียนทำเครื่องชำรุดเสียหายก็ต้องดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้

“สพฐ.ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการนี้ เพียงร้อยละ 60 ซึ่งเท่ากับว่าไม่สามารถแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป.1 ได้ครบทุกคน และไม่กลัวว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่ได้รับแท็บเล็ตจะฟ้องร้อง เพราะการดำเนินโครงการจำเป็นต้องดูจุดมุ่งหมายเป็นสำคัญ ซึ่งการแจกแท็บเล็ตเป็นนโยบายของการเติมเต็มการศึกษา ในส่วนที่ขาด โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอน ตลอดจนการเรียนรู้เรื่องหลักสูตรที่ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นการจัดสรรต้องลำดับความสำคัญให้นักเรียนกลุ่มนี้ก่อน ดังนั้น โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรม ส่วนโรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ก็มีความจำเป็นจะต้องลดหลั่นกันลงไป ซึ่ง สพฐ. มีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ และไม่ใช่ของทุกอย่างต้องให้เด็กทุกคนเหมือนกันหมด”  
ดร.ชินภัทร กล่าว.